

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

COM7 – แครอตตามน้ำ (ในขาขึ้น)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันวานเอาหุ้น ที่เป็นแนวโน้มขาลงหลักๆ มาว่ากันไปแล้ว และก็ได้ออกว่าแค่เล่นสั้น เล่นแก๊งกำไร หรือเล่นในแนวโน้ม Rebound ในขาลงเท่านั้น ซึ่งก็จจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เพราะจริงๆ ในแนวโน้มขาลง มันจะขึ้นเพื่อลง แล้วการขึ้น อาจจะไม่ขึ้นไม่มาก เวลาที่ขึ้น อาจจะไม่เจอแรงขาย หรือพร้อมขายรอดักอยู่... แต่ถ้าหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ถ้าไม่ซื้อเลย จะร่วงลง ก็อาจจะลงไม่มากในราคาที่เรตต้องการก็ได้ แต่บางครั้ง การซื้อ แม้ว่าซื้อเร็วไป เพราะซื้อแล้วลง แต่นั่นก็ยังจะอุ่นใจอยู่บ้าง ลงเพื่อขึ้น เว้นแต่ อาจจะเป็นหุ้นที่ขึ้นมามากๆ แล้ว อาจจะไม่ขึ้นไม่มาก แต่ก็ไม่น่าจะหวั่นไหว อภินิหารของหุ้น มีอะไรและ... อย่างหุ้น COM7 เนี่ย เมื่อก่อนราคาถูๆ หมายถึงว่า ราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นนะ ก็ไม่มีใครคิดว่าจะไปได้ไกล แต่แล้ว ก็ทำ All Time High ได้อย่างต่อเนื่อง... ซึ่งใน Zone ราคาที่เป็นอยู่นี้ ก็ถือว่าอยู่ใน Zone อย่างที่ว่าจะนะ ถ้าหากว่า เห็นราคา 30.0 เมื่อไหร่ นั่นก็แปลว่า All Time High อีกจนได้ แล้วจะไปตีแนวต้านตรงไหนต่อ อาจจะคาดลำบาก แต่ก็พอจะคาดได้เป็นขั้นๆ หรือ คาดเป้าหมายตามรูปแบบราคาไว้ก่อนได้... ส่วนการที่จะซื้อหุ้นในรูปแบบการแกว่งตัวแบบนี้ ก็ต้องมีลีลากับเขาหน่อย หรือเรียกว่า ต้องวางแผนการเล่นไว้ดีๆ นะ จะซื้อก่อน ซื้อเลย ก็ต้องมีทางหนีไว้ด้วย... หรือ ถ้าจะชอบให้ชัดๆ แล้ว ชัดตามน้ำ ก็ได้ แต่ก็ต้องมีทางหนีไว้เช่นเดียวกัน... เรื่องของการขึ้นผ่านแนวต้านหลอกๆ ก็กล่าวไว้ในสัปดาห์ก่อนๆ ว่า เพราะอะไรถึงต้องทำให้ดูเหมือนว่าจะขึ้น ทำไมต้องทำให้ผ่านแนวต้าน แล้วแนวต้านที่จะกลายเป็นแนวรับ ก็เพื่ออะไร

ดูตามเกม... เล่นเกมแบบนี้ อ่านยังไม่ออกหรือกว่าจะเอาทางไหน แต่สุดท้ายแล้วนั้น เดี่ยวจะเผยออกมาให้เอง... ก็อย่างว่า ถ้าเราเล่นเกมแบบ รอชัดๆ แล้วชัดตาม ก็จะไม่เสียหายนัก

- แนวรับ : ... ถ้าจะซื้อก่อนผ่าน 29.75 ก็อย่าต่ำกว่า 28.0
- เป้าหมาย : ... ยืน 29.75 ได้ มองขึ้นรอบใหม่ที่ 34.0-35.0

Price Chart...(COM7)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COM7... อย่างที่กล่าว แม้จะเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้น และขึ้นมาเยอะพอสมควร(หรือไม่) แต่จะขายออก หรือ รายใหญ่ๆ จะขายออกนั้น อาจจะไม่ไหวแค่วันสองวันจะขายหมด หรือ บางที ที่แกว่งๆ ออกข้าง อยู่อย่างที่ผ่านมา นี้ จะขาย หรือ จะซื้ออยู่ ก็ยังไม่ชัด. จะชัดก็ต่อเมื่อ ผ่าน 29.75 ไปได้ แล้วไม่หลุดลงมาอีก นั่นก็แปลว่า ที่แกว่งๆ อาจจะเก็บของเพิ่มไป เพื่อพร้อมจะเดินทางไกลอีกรอบ แต่ถ้าผ่าน 29.75 ไป แล้วยอมจบนทำท่าจะยืน แต่ก็ยืนไม่ได้ นั่นแปลว่า ทำเพื่อขายของหรือการที่ไม่ผ่าน 29.75 แล้วหลุด 28.00 ลงมาก่อน นั่นก็แปลว่า ที่เห็นๆ ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือการนั่งขายของนั่นเอง... สรุป ก็ดูจังหวะ ถ้าเล่น ต้องทันเกม